



Datanews9

ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 5,628 ปีที่ 17

วันที่ 29 เมษายน 2568

ราคา 10 บาท

www.datanews9.com

ต่างชาติเที่ยวไทยทะลุ 11 ล้านคนแล้ว เปิด 5 ชาติเข้าไทยสูงสุด

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้อัปเดตสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 20 เม.ย.2568 พบว่าประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยแล้วทั้งสิ้น 11,272,379 คน เพิ่มขึ้น 0.52 % สร้างรายได้ 540,688 ล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยสูงสุด 5 อันดับแรก อันดับ 1 จีน 1,524,697 คน อันดับ 2 มาเลเซีย 1,401,169 คน อันดับ **เกาหลี 2**



ภาพจาก : www.thunkhaotoday.com

ธอส
GH BANK
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สลากออมทรัพย์
ชุด นาคราช 2

ภาพจาก : www.ghbank.co.th

ภาพจาก : www.khaosod.co.th

สลาก ธอส. นาคราช 2 เพิ่มรางวัลที่ 1 **ห. 2** **YLG** เชื้อ! ราคาทองคำยังไปต่อ **ห. 2**

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8

ต่างชาติเที่ยวไทยทะลุ 11 ล้านคนแล้ว เปิด 5 ชาติเข้าไทยสูงสุด

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้อัปเดต สถานการณ์นักท่องเที่ยวล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 20 เม.ย.2568 พบว่าประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยแล้วทั้งสิ้น 11,272,379 คน เพิ่มขึ้น 0.52 % สร้างรายได้ 540,688 ล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยสูงสุด 5 อันดับแรก

- อันดับ 1 จีน 1,524,697 คน
- อันดับ 2 มาเลเซีย 1,401,169 คน
- อันดับ 3 รัสเซีย 835,385 คน
- อันดับ 4 อินเดีย 677,793 คน
- อันดับ 5 เกาหลีใต้ 549,982 คน

นายสรพงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-20 เมษายน 2568 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาสะสมแล้วกว่า 11,272,379 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 540,688 ล้านบาท สำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 14 - 20 เมษายน 2568 พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้ (Short haul) และนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะไกล (Long haul) ชะลอตัวด้านการเดินทางหลังสิ้นสุดการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2568 ซึ่งเป็นแนวโน้มปกติของการเดินทาง และการท่องเที่ยวในช่วงปิดภาคเรียน

สำหรับในสัปดาห์ถัดไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น จากปัจจัยส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ สายการบินไทยได้เพิ่มเที่ยวบินในตารางบินฤดูร้อนจำนวน 33 เที่ยวบิน การประกาศปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา การมีมาตรการ Ease of traveling มาตรการวีซ่าฟรี ของรัฐบาลที่ช่วยเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่ไทย การยกเว้นวีซ่า 6 เดือน การกระตุ้นและส่งเสริมให้สายการบินเพิ่มจำนวนเที่ยวบินมากขึ้น (ที่มา : www.thansettakij.com)

สลาก สอ. หาดราช 2 เพิ่มรางวัลที่ 1

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สอ.) ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” พร้อมส่งเสริมให้คนไทยมีวินัยในการออม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน และยังเพิ่มโอกาสลุ้นรับโชคใหญ่ ถูกรางวัลทุกเดือน รวม 36 เดือน กับ “สลากออมทรัพย์ สอ. ชุดนครราช 2” ราคาหน่วยละ 1,000 บาท อายุสลาก 3 ปี ให้ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.75% ต่อปี (เมื่อฝากครบอายุสลาก 3 ปี) ลงทุนเพียง 1 แสนบาท รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.47% ต่อปี หากลงทุน 1 ล้านบาท รับผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.59% ต่อปี ผู้ที่สนใจซื้อสลากออมทรัพย์ สอ. ได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินในโครงการ พิเศษ! มีโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่ทุกเดือนประกอบด้วย

รางวัลที่ 1 มูลค่า 3 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัลต่อหมวด	รางวัลที่ 2 รางวัลละ 50,000 บาท จำนวน 4 รางวัลต่อหมวด
รางวัลที่ 3 รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 40 รางวัลต่อหมวด	รางวัลเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 100 บาท (หมุน 1 ครั้ง)
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 30 บาท (หมุน 1 ครั้ง)	รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ของรางวัลที่ 1 รางวัลละ 30 บาท

บุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยและเงินรางวัลสลากออมทรัพย์ สำหรับ ผู้ที่สนใจสามารถซื้อ “สลากออมทรัพย์ สอ. ชุดนครราช 2” ผ่าน Application : GHB ALL GEN หรือสาขาของธนาคาร โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สอ. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ G H Bank Call Center โทร. 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th (ที่มา : www.dailynews.co.th)

YLG เชื้อ! ราคาทองคำยิ่งไปต่อ

นางพวรรณ นววิวัฒน์ทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลิเลียน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (YLG) เปิดเผยว่า หากระยะยาวมองว่าราคาทองคำจะไปต่อ จากปัจจัยภาวะการค้ำระหว่างประเทศ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด หรือการเดินทางของธนาคารกลางทั่วโลก เข้ามาถือทองคำเพื่อตอบโต้ภัยให้ราคาทองคำไปต่อได้

แต่ในระยะสั้น จากที่เคยประเมินว่า แนวด้านอยู่ที่ 3,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยเปิดต้นปี ราคาทองคำอยู่ที่ 3,230 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในเดือน ม.ค. จนถึงราคาสูงสุดที่ 3,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เกือบ 27% ถือว่าเป็นปีแรกที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์

ฉะนั้นในมุมมองระยะสั้นที่ปรับลดลงค่อนข้างเยอะแล้ว มีโอกาสที่จะดีดกลับไป 3,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งหากขึ้นไปในระดับนี้จริง ก็มีโอกาสไปต่อ แต่หากแนวด้านที่ร่วงลงมาช่วง 3,350, 3,450 และ 3,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถ้าไม่ผ่านในแต่ละจุด ก็มีโอกาสดูมาอีกครึ่งหนึ่ง จนกว่าจะผ่าน 3 จุดขึ้นไป ก็สามารถกลับไปทำจุดสูงสุดได้อีกครั้ง

ทั้งนี้ การแนะนำลงทุนแบ่งออกเป็น กลุ่มที่มีทองอยู่ในมือ เชื่อว่ามีโอกาสที่จะไปต่อ แล้วแต่ว่านักลงทุนจะตัดสินใจขายบางส่วนหรือรอกลับไปทำจุดสูงสุดอีกครั้ง จึงประเมินว่าระหว่างปัญหาการขึ้นภาษีระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆ ยังไม่จบ จึงประเมินว่าทองคำมีโอกาสที่จะดีดขึ้นอีกครั้ง เพียงแต่ช่วงนี้ลดความร้อนแรงจากที่เปิดตัวปีมา ฉะนั้น หลังจากปรับลดลงแล้ว ก็ยังลดลงอีกหลายครั้งก่อนที่จะปรับขึ้นอีกครั้ง แต่นักลงทุนที่ไม่มีทองคำในมือ เป็นจังหวะที่ดีในการสะสม เพราะเชื่อมั่นว่าในระยะยาวราคาทองคำมีโอกาสที่จะไปต่อค่อนข้างสูง

สำหรับปัจจัยหลักที่จะต้องจับตามองของนักลงทุนระยะสั้น หากจีนกับสหรัฐ ยังไม่มีการปะทุขึ้นภาษีระหว่างประเทศอาจต้องชะลอความร้อนแรงระยะหนึ่ง และหากมีการเจรจาประนีประนอมลดภาษีแต่ละประเทศลงอาจจะไม่ส่งผลให้ราคาทองคำดีดขึ้นไป ส่วนระยะใกล้นี้ หากมีข่าวมาปะทุอาจส่งผลให้ราคาทองคำไปต่อ

ส่วนระยะกลาง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อราคาทองคำ โดยเฟดมีนโยบายลดอัตราดอกเบี้ยปีนี้นี่สองครั้ง ประเมินว่าเป็นอีกปัจจัยที่ซัพพอร์ตราคาทองคำ แต่ในตลาดคาดการณ์ว่าจะลด 3-4 ครั้ง ซึ่งเป็นตัวที่ช่วยซัพพอร์ตราคาทองคำให้แข็งแกร่งและไปต่อได้

ขณะเดียวกัน ช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ธนาคารกลางทั่วโลกเดินทางซื้อทองคำ ลดการถือครองดอลลาร์ เพื่อลดความเสี่ยง แต่ 3 ปีที่ผ่านมา ธนาคารกลางทั่วโลกมีการเข้ามาถือครองทองคำปีละ 1,000 ตัน ซึ่งจากประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี 2010-2021 ธนาคารกลางทั่วโลกมีการถือครองเฉลี่ยไม่เกินปีละ 500 ตัน จึงเห็นได้ชัดเจนว่า 3 ปีที่ผ่านมา นโยบายลดถือครองดอลลาร์ มาถือครองทองคำ เป็นนัยสำคัญที่ช่วยให้ราคาไปต่อได้ค่อนข้างมาก

ระหว่างลงทุนทองคำโลกกับทองคำในประเทศ มีความสำคัญทั้ง 2 รูปแบบ อยู่ที่ความสะดวกของนักลงทุน ว่าคล่องตัวกับการลงทุนด้วยเงินดอลลาร์ หรือเงินบาทไทย ทั้ง 2 แบบตอบโต้ทั้งคู่ เพราะแนวโน้มในระยะสั้น กลาง ยาว ทองคำมีโอกาสที่จะไปต่อในทุกครั้ง และช่วงที่ย่อตัว เป็นจังหวะทยอยสะสมจนกว่าทิศทางหรือกรณีพิพาทระหว่างประเทศจะหายไป (ที่มา : www.dailynews.co.th)

บริษัท ไทย เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Table with 5 columns: Item, 2027, 2026, 2027, 2026. Rows include Sales, Production, Distribution, and Financial Summary.

หมายเหตุต่อข้อมูลทางการเงิน

1. ข้อมูลทางการเงิน... 2. ข้อมูลเกี่ยวกับ... 3. ข้อมูลเกี่ยวกับ... 4. ข้อมูลเกี่ยวกับ... 5. ข้อมูลเกี่ยวกับ...



Alpha Capital Partners Group PCL
21st Floor Capital Tower, All Seasons Place,
87/1 Witthayu Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330

บริษัท อัลฟ่าแคปิตอล พาร์ตเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Table with 4 columns: Item, 2567, 2566, 2567, 2566. Rows include: เงินสด, ทรัพย์สินทางการเงิน, หนี้สิน, Total Assets, Total Liabilities, Total Equity.

Table with 4 columns: Item, 2567, 2566, 2567, 2566. Rows include: หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น, หนี้สิน, ส่วนของผู้ถือหุ้น, Total Assets, Total Liabilities, Total Equity.

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Table with 4 columns: Item, 2567, 2566, 2567, 2566. Rows include: รายได้ออกแบบ, ค่าใช้จ่าย, รายได้อื่น, ค่าใช้จ่าย, รายได้อื่น, ค่าใช้จ่าย, Total Income, Total Expenses, Total Profit/Loss.

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ ผู้ถือหุ้น อัลฟ่าแคปิตอล พาร์ตเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อัลฟ่าแคปิตอล พาร์ตเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท อัลฟ่าแคปิตอล พาร์ตเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทที่ตรวจสอบตามประมวลจริยธรรมของสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยธรรมของสภาวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยธรรมของสภาวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นหรือไม่สมควรจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความเหมาะสมของกลุ่มบริษัทและบริษัทในภาคการเงินและตลาดอื่น ๆ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าจำเป็นหรือไม่สมควรที่จะเลือกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือบุคคลอื่นมารวมหรือไม่นำมาพิจารณาเป็นงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าผู้สอบ ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงที่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อผิดพลาดที่ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อสรุปที่ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่อาจมีอยู่ซึ่งไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการที่ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือการที่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยอยู่ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ประเมินและประเมินความเสี่ยงของการแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่พบข้อผิดพลาดที่ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งไม่พบจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่อาจมีอยู่เนื่องจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดที่ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การฉ้อโกงในการแสดงข้อเท็จจริง การแสดงข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการที่บรรณาธิการควบคุมภายใน
• ทำความเข้าใจในขอบเขตการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่เพียงพอที่จะรับประกันการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความเหมาะสมของประเภทการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สนใจเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สนใจว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าต่อข้อสงสัยดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อสงสัยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ที่รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องยุติการดำเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนำเอาโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายการและเหตุการณ์ในรูปฉบับที่มิได้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือ
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทางการเงินหรือการทุจริตของกลุ่มบริษัทหรือการทุจริตภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติตามตรวจสอบของกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงระยะเวลาการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ใน ประเด็นที่มิใช่สาระสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อเท็จจริงที่มีนัยสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

• ลายมือชื่อ •

(เจนภา สีลาวิเศษ)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11225
บริษัท เคพีเอ็มจี ยูไอซี สอบบัญชี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัท หลักทรัพย์ ซีอีจ จำกัด
งบฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

	หมวดหมู่	หน่วย : บาท	
		2567	2566
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5.1, 6	2,386,918.24	1,794,987.36
ลูกหนี้การค้า	5.1	-	388,698.50
อุปกรณ์	7	2.00	13,807.07
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8	1,434.74	2,934.65
สินทรัพย์อื่น	9	119,167.47	167,740.42
รวมสินทรัพย์		2,507,522.45	2,368,168.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สิน			
ภาระผูกพันต่อประโยชน์ของพนักงาน	10	-	45,818.00
หนี้สินอื่น	11	126,365.70	231,147.18
รวมหนี้สิน		126,365.70	276,965.18
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท		2,000,000.00	2,000,000.00
ทุนที่ชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2.50 บาท	12	1,000,000.00	-
หุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.25 บาท		-	500,000.00
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว			
หุ้นสำรองตามกฎหมาย	13	200,000.00	200,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร		1,181,156.75	1,391,202.82
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,381,156.75	2,091,202.82
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,507,522.45	2,368,168.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

บริษัท หลักทรัพย์ ซีอีจ จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	หมวดหมู่	หน่วย : บาท	
		2567	2566
รายได้			
รายได้ค่าเช่าอาคาร		884,625.00	1,805,169.00
รายได้ดอกเบี้ย		10,825.24	5,889.29
รายได้อื่น		705.37	49,983.99
รวมรายได้		896,155.61	1,861,042.28
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายต่อประโยชน์ของพนักงาน		418,226.76	866,783.85
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการจ่าย		100,000.00	100,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		587,974.92	849,201.32
รวมค่าใช้จ่าย		1,106,201.68	1,815,985.17
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ		(210,046.07)	45,057.11
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น			
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		(0.53)	0.11
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยต่อวันน้ำหนัก (หุ้น)		400,000.00	400,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

บริษัท หลักทรัพย์ ซีอีจ จำกัด
งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หมวดหมู่	หน่วย : บาท	กำไรสะสม			
		จัดสรรแล้ว			
		ทุนที่ชำระแล้ว	สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่จัดสรร	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566		500,000.00	200,000.00	1,346,145.71	2,046,145.71
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี:					
กำไรสุทธิ		-	-	45,057.11	45,057.11
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2566		500,000.00	200,000.00	1,391,202.82	2,091,202.82
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี:					
มีรายการชำระค่าหุ้นเพิ่ม	12	500,000.00	-	-	500,000.00
ขาดทุนสุทธิ		-	-	(210,046.07)	(210,046.07)
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2567		1,000,000.00	200,000.00	1,181,156.75	2,381,156.75

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

6

บริษัท หลักทรัพย์ ซีอีจ จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

	หน่วย : บาท	
	2567	2566
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน :		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(210,046.07)	45,057.11
รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) ต่อสามัญเงิน ใต้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	4,262.78	3,030.95
ค่าตัดจำหน่าย	1,499.91	1,499.91
รายได้ดอกเบี้ย	(10,825.24)	(5,889.29)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(705.37)	(49,983.99)
ภาระผูกพันต่อประโยชน์ของพนักงาน	(45,818.00)	(56,468.00)
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน	(261,631.99)	(62,753.31)
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้า	388,698.50	(263,433.60)
สินทรัพย์อื่น	4,724.72	28,903.97
หนี้สินดำเนินงานลดลง		
หนี้สินอื่น	(104,781.48)	(178,974.13)
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน	27,069.75	(476,257.07)
เงินสดรับจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน ที่จ่าย	93,389.74	108,623.43
จ่ายภาษีเงินได้	(33,041.51)	(50,491.57)
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	87,357.98	(418,125.21)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :		
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	50,000.00
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(6,252.34)	(16,814.02)
ดอกเบี้ยรับ	10,825.24	5,889.29
เงินสดสุทธิได้มาจากการลงทุน	4,572.90	39,075.27
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน :		
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่ม	500,000.00	-
เงินสดสุทธิได้มาจากการจัดหาเงิน	500,000.00	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	591,930.88	(379,049.94)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเมื่อต้นปี	1,794,987.36	2,174,037.30
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเมื่อปลายปี	2,386,918.24	1,794,987.36
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดจากการที่มิใช่เงินสด		
ลูกหนี้จากการจำหน่ายทรัพย์สินเพิ่มขึ้น	(16,500.00)	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน โรโบเวสต์ จำกัด
งบกระแสการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Table with columns: หมายเหตุ, 2567, 2566. Rows include: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ลูกหนี้การค้า, รายได้ค้างรับ, เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน, ส่วนปรับปรุงจากการชดเชยอุปสงค์, สินทรัพย์ไม่มีตัวตน, สินทรัพย์อื่น, รวมสินทรัพย์.

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

Table with columns: หมายเหตุ, 2567, 2566. Rows include: เจ้าหนี้อื่น, ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย, ภาระผูกพันต่อประ โยชน์พนักงาน, หนี้สินอื่น, รวมหนี้สิน.

ส่วนของผู้ถือหุ้น

Table with columns: หมายเหตุ, 2567, 2566. Rows include: ทุนจดทะเบียน, ทุนสำรองเกิน, ทุนสำรองเกิน, ค่าไร้อัตรา, จัดสรรแล้ว, ทุนสำรองตามกฎหมาย, ยังไม่ได้จัดสรร, รวมส่วนของผู้ถือหุ้น, รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น.

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ (นางสาวศุภา ศัมมาศิริกู) กรรมการ

บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน โรโบเวสต์ จำกัด
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Table with columns: หมายเหตุ, 2567, 2566. Rows include: รายได้, รายได้ค่าโฆษณา, รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ, รายได้ดอกเบี้ย, กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน, รวมรายได้, ค่าใช้จ่าย, ค่าธรรมเนียมประ โยชน์พนักงาน, ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย, ค่าใช้จ่ายอื่น, รวมค่าใช้จ่าย, กำไรก่อนภาษีเงินได้, ภาษีเงินได้, ค่าไร้อัตรา.

Table with columns: หมายเหตุ, 2567, 2566. Rows include: ค่าไร้อัตรา, จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยต่อวัน (หุ้น).

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน โรโบเวสต์ จำกัด
งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Table with columns: หมายเหตุ, ทุนที่ชำระแล้ว, ส่วนของทุนจดทะเบียน, ยังไม่จัดสรร, รวม. Rows include: ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566, การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่างปี: กำไรสุทธิ, ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566, การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่างปี: กำไรสุทธิ, ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567.

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน โรโบเวสต์ จำกัด
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Table with columns: หมายเหตุ, 2567, 2566. Rows include: กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน: กำไรก่อนภาษีเงินได้, รายการปรับรายการกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสด(จ่าย), จากกิจกรรมดำเนินงาน: ค่าเสียหาย, ค่าตัดจำหน่าย, ยอดเบ็ดเสร็จ, กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน (กำไร) จากทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิรวม, ของเงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน, ประมาณการภาระผูกพันต่อประ โยชน์พนักงาน, กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง, ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน, สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง, ลูกหนี้การค้า, รายได้ค้างรับ, สินทรัพย์อื่น, หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง), เจ้าหนี้อื่น, ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, หนี้สินอื่น, เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน, เงินสดรับจากการซื้อสินทรัพย์ที่หัก ณ ที่จ่าย, จ่ายภาษีเงินได้, เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน.

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน โรโบเวสต์ จำกัด
 อยกระเมตเงินตรา
 อำเภอปทุมธานี 31 ธันวาคม 2567

หน่วย: บาท	
2567	2566

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน :		
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	(8,858,843.77)	(16,553,849.70)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน	10,858,843.77	17,553,849.70
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	29,620.38	12,255.60
เงินสดจ่ายจากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	(8,297.20)	(80,569.15)
เงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมลงทุน	2,021,323.18	931,686.45
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	11,786,927.95	(2,316,984.31)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมาถือกันมี	1,541,785.04	3,858,769.35
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมาถือกันปลายปี	13,328,712.99	1,541,785.04

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดทั้งหมด
 รายการที่ไม่ได้เป็นเงินสด
 เจ้าหนี้ชื่อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

262,952.50



(นางสาวกมลวรรณ สุชาตมาณี)
 กรรมการ

(นางสาวสุภา ศิษยาภิรมย์)
 กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

AFRY (Thailand) Ltd
 Vanit II Bldg., 22nd Floor, Room 2202-2204
 1126/2 New Petchburi Road
 Makkasan, Rajchthewi
 TH-10400 Bangkok
 Thailand
 Tel +66 2 108 1000
 Fax +66 2 108 4005 6

29 April 2025

Subject: Notice of the Extra-Ordinary Shareholder Meeting No.1/2025

To: Shareholders of the Company

Notice is hereby given that the Extra-Ordinary Shareholders Meeting No. 1/2025 will be held on 7 May 2025, at 09.00 A.M., at the Company's office No. 1126/2 Vanit Building II, 22nd Floor, Room No. 2202 - 2204, New Petchburi Road, Makkasan, Rachtthewi, Bangkok.

Agenda

1. To Consider and Approve Directors of the Company
2. To Consider and Approve the Authority of Board of Directors
3. Other business (if any)

Accordingly, you are invited to attend the meeting on the stated date, and at above-mentioned time and place. If you are not available, you may appoint a proxy. The proxy form must be deposited with the Chairman before the start of the meeting.

Yours truly,

-Kimmo Ari Petteri Harkki-
 (Mr. Kimmo Ari Petteri Harkki)
 Director

-Wanna Voravichayaviwat-
 (Miss Wanna Voravichayaviwat)
 Director

Manchester Holdings Co., Ltd.
 No.420, Moo 9 Tambon Hin Lek Fai,
 Amphur Hua-Hin, Prachuap Khiri Khan,
 771100, Thailand
 Tel. 080-936-6324

29 April 2025

Subject: Notice of the Extra-Ordinary Shareholder Meeting No.1/2025

To: Shareholders of the Company

Notice is hereby given that the Extra-Ordinary Shareholders Meeting No. 1/2025 will be held on 7 May 2025, at 10.30 a.m., at the address No. 184/49 Forum Tower, 14th Floor, Rachada-Pisek Road, Kwaeng Huaykhwang, Khet Huaykhwang, Bangkok.

Agenda

1. To consider new directors
2. Other business (if any)

Accordingly, you are invited to attend the meeting on the stated date, and at above-mentioned time and place. If you are not available, you may appoint a proxy.

บริษัท แมนเชสเตอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
 MANCHESTER HOLDINGS CO., LTD.

Yours truly,

(Mr. Thomas Pius SCHIBLI)
 Managing Director

AFRY South-East Asia Ltd
 Vanit II Bldg., 22nd Floor, Room 2204
 1126/2 New Petchburi Road
 Makkasan, Rajchthewi
 TH-10400 Bangkok
 Thailand
 Tel +66 2 108 1000
 Fax +66 2 108 4005 6

29 April 2025

Subject: Notice of the Extra-Ordinary Shareholder Meeting No.1/2025

To: Shareholders of the Company

Notice is hereby given that the Extra-Ordinary Shareholders Meeting No. 1/2025 will be held on 7 May 2025, at 09.00 A.M., at the Company's office No. 1126/2 Vanit Building II, 22nd Floor, Room No. 2204, New Petchburi Road, Makkasan, Rachtthewi, Bangkok.

Agenda

1. To consider and approve Directors of the Company
2. Other business (if any)

Accordingly, you are invited to attend the meeting on the stated date, and at above-mentioned time and place. If you are not available, you may appoint a proxy. The proxy form must be deposited with the Chairman before the start of the meeting.

Yours truly,

-Kimmo Ari Petteri Harkki-
 (Mr. Kimmo Ari Petteri Harkki)
 Director

-Wanna Voravichayaviwat-
 (Miss Wanna Voravichayaviwat)
 Director



บริษัท โคคอตส์ จำกัด
41 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงดูลม) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โคคอตส์ จำกัด

ด้วยบริษัท โคคอตส์ จำกัด จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 41 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงดูลม) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำเหน็จกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกัน
ด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง


Cocotte Co., Ltd.
Del. Roast & Winery

ขอแสดงความนับถือ
นายเดวิด วิกเตอร์ เชมาร์ก
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



บริษัท เดอะ มอซซ่า ไอคอน จำกัด
299 อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยาม ห้องเลขที่ VG04,VUG04,VG05 ชั้น G ถนนเจริญนคร
แขวงคลองตันใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ มอซซ่า ไอคอน จำกัด

ด้วยบริษัท เดอะ มอซซ่า ไอคอน จำกัด จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 299 อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยาม ห้องเลขที่ VG04,VUG04,VG05 ชั้น G ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำเหน็จกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกัน
ด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ
นายเดวิด วิกเตอร์ เชมาร์ก
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท บีช บีช บิสซิเนส จำกัด
366/62 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร. 02-3911939

วันที่ 22 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท บีช บีช บิสซิเนส จำกัด

ด้วยบริษัท บีช บีช บิสซิเนส จำกัด จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 366/62 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำเหน็จกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกัน
ด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ
นายเดวิด วิกเตอร์ เชมาร์ก
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



บริษัท พูช เวนเจอร์ จำกัด
8 ซอยสุขุมวิท 35 (เจริญนิเวศน์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พูช เวนเจอร์ จำกัด

ด้วยบริษัท พูช เวนเจอร์ จำกัด จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 8 ซอยสุขุมวิท 35 (เจริญนิเวศน์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำเหน็จกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกัน
ด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง


Push Venture Co., Ltd.
บริษัท พูช เวนเจอร์ จำกัด

ขอแสดงความนับถือ
นายเดวิด วิกเตอร์ เชมาร์ก
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



บริษัท วิกตอเรีย จีทีดับเบิ้ลยู จำกัด
4, 4/1-4/2, 4/4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ห้อง K106 ชั้น 1 ถนนราชดำริห์
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 02-3911939

วันที่ 22 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วิกตอเรีย จีทีดับเบิ้ลยู จำกัด

ด้วยบริษัท วิกตอเรีย จีทีดับเบิ้ลยู จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 4, 4/1-4/2, 4/4 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ห้อง K106 ชั้น 1 ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำเหน็จกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน
ด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ
นายศวิต วิกเตอร์ เฌมร์ก
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



บริษัท ฮอสพิทอลิตี แมเนจเม้นท์ เอเชีย จำกัด
39 ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮอสพิทอลิตี แมเนจเม้นท์ เอเชีย จำกัด

ด้วยบริษัท ฮอสพิทอลิตี แมเนจเม้นท์ เอเชีย จำกัด จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 39 ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำเหน็จกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน
ด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

บริษัท ฮอสพิทอลิตี แมเนจเม้นท์ เอเชีย จำกัด
Hospitality Management
Asia Co., Ltd.

ขอแสดงความนับถือ
นายศวิต วิกเตอร์ เฌมร์ก
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท แฮร์ฟลาย จำกัด

366/61 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร. 02-3911939

วันที่ 22 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แฮร์ฟลาย จำกัด

ด้วยบริษัท แฮร์ฟลาย จำกัด จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 366/61 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำเหน็จกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน
ด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ
นายศวิต วิกเตอร์ เฌมร์ก
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



บริษัท ฟาร์อีสต์พับลิเคชั่น จำกัด (FAR EAST PUBLICATIONS LTD)

อาคาร 253 อโศก ชั้น 12 เลขที่ 253 อ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2261-1908-11 Fax 0-2261-1912

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 / 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฟาร์อีสต์พับลิเคชั่น จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฟาร์อีสต์พับลิเคชั่น จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ที่ทำการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติพิเศษเรื่องการเลิกบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

นางสุนันทา ตั้งกิจ
กรรมการบริษัท

ประกาศ

บริษัท คิว บี โอ จำกัด

วันที่ 29 เมษายน 2568

เรื่อง เชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คิว บี โอ จำกัด

ด้วยบริษัท ได้จัดให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ณ ที่ทำการของบริษัท เลขที่ 664 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เวลา 9.00 น.

- โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1. พิจารณากรรมการ เข้า
2. พิจารณาจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท
3. อื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองโปรดมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ

สุรศิลป์ พลธุมาร

(นายสุรศิลป์ พลธุมาร)
กรรมการบริษัท

ประกาศ

บริษัท พราวด์ พี ที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

วันที่ 29 เมษายน 2568

เรื่อง เชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พราวด์ พี ที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ด้วยบริษัท ได้จัดให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 ณ ที่ทำการของบริษัท เลขที่ 305/135 ถนนพิชัย แขวงถนนไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เวลา 9.00 น.

- โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1. พิจารณา เรื่องเสร็จการชำระบัญชี
2. พิจารณา เรื่องงบเลิกบริษัท
3. รายงานการชำระบัญชี
4. อื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองโปรดมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ

พรวิวัฒน์ แสนสุข

(นางพรวิวัฒน์ แสนสุข)
ผู้อำนวยการบริษัท

ประกาศ

บริษัท พันธนิคม เคเบิลทีวี จำกัด

วันที่ 29 เมษายน 2568

เรื่อง เชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พันธนิคม เคเบิลทีวี จำกัด

ด้วยบริษัท ได้จัดให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ณ ที่ทำการของบริษัท เลขที่ 1/2568 ถนนศรีพนัส ซอย 1 ตำบลพันธนิคม อำเภอพันธนิคม จังหวัดชลบุรี เวลา 9.00 น.

- โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1. พิจารณา เรื่องเสร็จการชำระบัญชี
2. พิจารณา เรื่องงบเลิกบริษัท
3. รายงานการชำระบัญชี
4. อื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองโปรดมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ

บังอร วงศ์ประยูรศักดิ์

(นางบังอร วงศ์ประยูรศักดิ์)
ผู้อำนวยการบริษัท

บริษัท เค.จี.บี.เอ็นจิเนียริ่ง (2020) จำกัด

เลขที่ 114 หมู่ 5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110

สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0405556003111

โทร. 095-2231962, 094-389-0333

วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เค.จี.บี.เอ็นจิเนียริ่ง (2020) จำกัด

ด้วยกรรมการผู้จัดการ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 114 หมู่ 5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติกรรมการลาออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่แทน
ตำแหน่งที่ว่างลง

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิมพ์ภาดา ทิพวัน)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ข้อมูลธุรกิจ

www.datanews9.com

กรุณาส่ง

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ เลขทะเบียน สสช.298/2552

ISSN 1906-5426

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8 แฟกซ์ 0 2666 1991

น.ส.กนกวรรณ เจนวีพากษ์ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
สำนักงานเลขที่ 9/55-56 หมู่บ้านลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144 ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240